

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 22/1, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đến chào xã giao Thường trực Tỉnh ủy. Cùng đi có các đồng chí: Trung tướng Vũ Hải Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3; Trung tướng Lê Quang Chính, Cục trưởng Cục Quản lý, Bộ Tổng tham mưu. Tiếp Đoàn có các đồng chí: Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Tại buổi tiếp, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm

vụ quốc phòng, an ninh của tỉnh năm 2017. Đây là năm Thái Bình giành nhiều thắng lợi trên các lĩnh vực, tổng sản phẩm GRDP tăng 11,12% so với năm 2016, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt, quốc phòng, an ninh được giữ vững, các chế độ, chính sách cho người có công được quan tâm, thực hiện thường xuyên, kịp thời. Trong năm, cơ quan quân sự, biên phòng các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển. Tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; chủ động phối hợp nắm bắt, dự báo, đánh giá tình hình, bảo đảm an toàn tuyệt đối các ngày lễ, sự kiện quan trọng của Đảng, đất nước và địa phương; quan tâm xây dựng khu vực phòng thủ các cấp ngày càng vững mạnh; đồng thời, chỉ đạo lực lượng vũ trang thực hiện tốt công tác huấn luyện, luyện tập, diễn tập, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Lực lượng quân sự, biên phòng

tiếp tục là lực lượng nòng cốt, sẵn sàng tham gia ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Thay mặt Đoàn công tác, Thượng tướng Phan Văn Giang chúc mừng Đảng bộ và nhân dân Thái Bình về những kết quả đã đạt được, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Thường trực Tỉnh ủy. Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, khẳng định được vai trò là đội quân cách mạng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và nhân dân, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự ổn định, phát triển bền vững của tỉnh trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, chúc tết tại Bộ CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tại các nơi đến, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao kết quả các cơ quan đã đạt được, yêu cầu các đơn vị tiếp thu, rút kinh nghiệm và có giải pháp khắc phục

những khâu yếu, mặt yếu. Đồng chí đề nghị Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quân sự, quốc phòng địa phương, công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời, tăng cường đoàn kết, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh ngày càng vững chắc. Ngoài ra, các đơn vị tiếp tục tham mưu, thực hiện tốt công tác đón quân nhân xuất ngũ trở về địa phương, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018 và phối hợp bảo đảm an ninh trật tự cho nhân dân vui tết, đón xuân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất sắp tới. Nhân dịp này, Thượng tướng Phan Văn Giang gửi lời thăm hỏi, tặng quà và chúc tết đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh.

TẮT ĐẠT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ghi nhận đóng góp to lớn của Thái Bình trong cuộc đấu tranh giành

độc lập dân tộc. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới tiếp tục làm tốt công tác chăm lo đời sống người có công, hoàn thành việc giải quyết vấn đề nhà ở cho người có công. Về phía Bộ sẽ phối hợp với địa phương rà soát, tháo gỡ những vướng mắc về các hồ sơ liên quan đến các đối tượng chính sách, người có công, thương binh, bệnh binh, liệt sĩ trên địa bàn.

HỌP HỘI ĐỒNG...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 22/1, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh họp xét, đề nghị khen thưởng theo thẩm quyền cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu năm 2017 và các năm qua. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào danh sách các tập thể, cá nhân được đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ; Huân chương Lao động hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Nhì; Huân chương Lao động hạng Ba;

bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; danh sách các đơn vị nhận cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua, đơn vị đạt tiêu chuẩn gương mẫu về mọi mặt, đơn vị đạt tiêu chuẩn chính quyền trong sạch, vững mạnh do UBND tỉnh tặng; danh sách các đơn vị xếp thứ ba cụm thi đua nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh cũng đề nghị tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc dẫn đầu các phong trào thi đua một số lĩnh vực: xây dựng đời sống văn hóa, phòng, chống tội phạm,

sản xuất vụ đông, phát triển nghề và xây dựng làng nghề, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đề nghị UBND tỉnh công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã góp ý vào chương trình phát động thi đua năm 2018, dự thảo báo cáo kết quả phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thống nhất dự kiến, kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, phát

động phong trào thi đua năm 2018. Đồng chí lưu ý, hội nghị phải được tổ chức theo tinh thần đổi mới. Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiếp tục nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến đối với danh sách đề nghị khen thưởng; chương trình hội nghị phát động thi đua năm 2018, dự thảo báo cáo kết quả phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thống nhất dự kiến, kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, phát

PHƯƠNG CHI

CÁC CƠ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

đề ra, xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch ứng dụng CNTT tại đơn vị. Mạng internet, mạng điện rộng, mạng cục bộ của các cơ quan khá đồng bộ, hoạt động thông suốt. Các cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm túc việc quản lý văn bản và điều hành công việc qua mạng văn phòng điện tử liên thông, trao đổi liên thông cả 3 cấp được thực hiện thông suốt, công dịch vụ công trực tuyến của tỉnh hoạt động ổn định. Đến tháng 9/2017, Thái Bình là 1 trong 2 tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành kết nối

liên thông với Chính phủ và các bộ, ngành trung ương. Năm 2018, Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các nội dung của đề án xây dựng chính quyền điện tử. Các cơ quan, địa phương đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công mức độ 3, 4 và cải cách hành chính trên các trang thông tin điện tử bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện cho người dân. Tăng cường đào tạo, tập huấn cho cán bộ chuyên trách CNTT, cán bộ quản trị trang thông tin điện tử của các cơ quan...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh ghi nhận, đánh giá cao đóng góp của các sở, ngành, cơ quan liên quan trong việc phát triển ứng dụng CNTT của tỉnh thời gian qua. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, các cấp, ngành, cơ quan, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ trong ngành và toàn dân để thực hiện chủ trương của tỉnh trong việc ứng dụng rộng rãi CNTT. Khẩn trương ban hành quy định giải quyết hồ sơ ở mức độ

3, 4 theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông cùng các tiện ích của mạng văn phòng điện tử liên thông để đẩy mạnh cải cách hành chính. Các đơn vị liên quan chỉ đạo công chức tiếp nhận hồ sơ khẩn trương quyết định chuyển trung tâm hành chính công để thẩm định kịp thời, tổ chức mạng lưới phục vụ tại các điểm bưu điện văn hóa xã, cán bộ trung tâm hành chính công để tăng cường ứng dụng mức độ 3, 4 trong nhân dân.

Các cơ quan, địa phương khẩn trương rà soát lại cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực CNTT, có cơ chế khuyến khích cán bộ, công chức tự trang bị và sử dụng các thiết bị cá nhân phục vụ CNTT trên cơ sở hỗ trợ nhất định tùy theo nguồn lực tài chính của từng cơ quan. UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền ứng dụng CNTT, tham mưu UBND tỉnh triển khai có hiệu quả hoạt động ứng dụng CNTT trong các cơ quan, địa phương trong tỉnh năm 2018, thẩm định các dự án đầu tư mới, thuê, bảo trì thiết bị CNTT. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Tài chính tham mưu Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh về công tác tài chính trong việc nâng cấp hạ tầng, ứng dụng CNTT của tỉnh.



Điểm tập xử lý, ứng cứu sự cố an toàn, an ninh mạng cấp tỉnh năm 2017.

U23 Việt Nam trở thành hiện tượng truyền thông tại U23 châu Á

(vietnamplus.vn) Với phong độ xuất sắc cùng chiến thắng đầy ấn tượng trước U23 Iraq ở vòng tứ kết, U23 Việt Nam đã thực sự trở thành hiện tượng của giải đấu năm nay và thu hút sự quan tâm của báo chí nước ngoài cũng như AFC.

Không chỉ tới khi đánh bại U23 Iraq ở vòng tứ kết mà ngay sau khi kết thúc vòng bảng, với không khí sôi động do cổ động viên Việt Nam đem lại ở các trận đấu cũng như nhóm phóng viên Việt Nam luôn theo sát U23 Việt Nam trong mọi hành trình, AFC luôn dành sự ưu tiên cao nhất cho truyền thông Việt Nam. Chẳng hạn, U23 Việt Nam gần như là đội bóng duy nhất mà huấn luyện viên trưởng sau khi trả lời họp báo chính thức còn trả lời riêng theo đề nghị của phóng viên Việt Nam dưới sự cho phép của AFC. Trong khi đó, ở bên trong phòng họp báo, các phóng viên Việt Nam tất bật nhận được đề nghị phỏng vấn từ những đồng nghiệp ở Qatar và họ đã hồi rất nhiều về các thông tin liên quan tới huấn luyện viên Park Hang Seo cũng như U23 Việt Nam.

Theo quy định của AFC, mọi hành vi quay phim, chụp ảnh bằng điện thoại di động ở bên trong và bên ngoài sân vận động cũng như phòng họp báo của vòng chung kết giải U23 châu Á đều bị cấm, nhưng trong một số trường hợp, AFC vẫn có sự linh động cho phóng viên



Việt Nam. Thậm chí, sau trận U23 Việt Nam - U23 Iraq, khi các cầu thủ U23 Việt Nam chia vui với cổ động viên Việt Nam ở khán đài B, AFC còn cho phép phóng viên Việt Nam được quay phim và chụp ảnh bằng điện thoại di động.

Về phần mình, phóng viên Việt Nam cũng hết sức hợp tác khi tuân thủ mọi yêu cầu của AFC. Cũng phải nói thêm rằng nếu không tính phóng viên chủ nhà thì ở vòng chung kết U23 châu Á năm 2018 gần như chỉ chứng kiến sự hiện diện của phóng viên Việt Nam và phóng viên Qatar.

KIẾN XƯƠNG Tổng kết phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Sáng ngày 22/1, huyện Kiến Xương tổ chức hội nghị tổng kết phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", triển khai kế hoạch thực hiện Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Năm 2017, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và lực lượng công an từ huyện tới cơ sở đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong năm, quần chúng đã cung cấp hàng trăm tin liên quan đến an ninh trật tự: có 54 tin báo, tố giác tội phạm giúp lực lượng công an điều tra, khám phá 89 vụ việc phạm pháp hình sự. Công an huyện đã lập chuyên án đấu tranh, khám phá một nhóm cướp tài sản, 2 nhóm trộm cắp tài sản và đã điều tra làm rõ 2 vụ cướp, 7 vụ trộm cắp tài sản, triệt xóa 1 điểm hoạt động mại dâm;

bắt, xử lý 44 vụ với 239 đối tượng cờ bạc, số đề, khởi tố 9 vụ với 71 bị can. Cầm hóa, giáo dục 83 đối tượng chấp hành xong án phạt tù về địa phương tái hòa nhập với cộng đồng. Tuyên truyền và tổ chức ký cam kết cho 73.124 hộ dân, 259 hộ trọng điểm, 563 đối tượng trọng điểm và 100% cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp thực hiện nghiêm Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36. Vận động nhân dân tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng 9 khẩu súng, 5 quả lựu đạn, 1 dùi cui điện, 355 viên đạn các loại, 4 công cụ hỗ trợ, 69 vũ khí thô sơ và 4,3kg pháo. Kiến Xương duy trì, củng cố 215 mô hình, 697 tổ, 122 khu, cụm dân cư tự quản và thành lập mới 4 mô hình tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tổng kết phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", UBND huyện Kiến Xương đã tuyên dương, khen thưởng 12 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc.

KNHẮC ĐUẦN

SCB
NGÂN HÀNG SÀI GÒN

BỔ CÁO THÀNH LẬP
Chi nhánh Thái Bình

- Tên chi nhánh: **NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – CHI NHÁNH THÁI BÌNH**
Tên viết tắt: **SCB THÁI BÌNH**
- Địa chỉ: Số PG03-08A, lô PG3, phố Lý Bôn, P.Đề Thám, Tp. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.
Điện thoại: (0227) 625 0990 Fax: (0227) 625 0993
- Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn; cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân; phát hành thẻ; phát hành và chiết khấu giấy tờ có giá; dịch vụ thanh toán, ngân quỹ và các hoạt động khác theo ủy quyền của Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
- Người đứng đầu chi nhánh:
Ông Trần Đình Thiếng – Giám đốc Chi nhánh
Chứng minh nhân dân: 013449840 cấp ngày 08/08/2011 do Công an TP Hà Nội cấp.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình.
- Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0311449990-040 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp ngày 10/01/2017; Công văn số 7987/NHNN-TTGSNN ngày 06/10/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành lập Chi nhánh của SCB tại tỉnh Thái Bình và Thanh Hóa; Công văn số 655/THB-TTGS ngày 15/12/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Thái Bình về việc chấp thuận chủ trương thay đổi địa điểm đặt trụ sở của NHTMCP Sài Gòn - Chi nhánh Thái Bình.
- Ngày hoạt động: Từ ngày 24/01/2018.

SCB THÁI BÌNH HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG

Gần **500 phần quà** hấp dẫn dành tặng các Khách hàng giao dịch đầu tiên

📞 1900 6538
🌐 www.scb.com.vn